

Số: 690/TB-ĐHLH

Đồng Nai, ngày 27 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO

Tiếp tục triển khai một số nội dung phòng, chống dịch COVID-19

Căn cứ Công văn số 124/CV-BCĐ ngày 26/7/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút corona gây ra tình của UBND tỉnh Đồng Nai,

Căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp,

Hiệu trưởng Nhà trường yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Lãnh đạo các đơn vị thông báo cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học trực thuộc đơn vị: những người đã đi về từ Đà Nẵng trở về Đồng Nai từ ngày 13/7/2020 và người từ Quảng Ngãi về Đồng Nai từ ngày 17/7/2020 phải khai báo y tế trên phần mềm nCoV của Bộ Y tế và cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày kể từ ngày rời thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi theo hướng dẫn của ngành y tế.

+ Đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên: lãnh đạo các đơn vị báo danh sách về Phòng Hành chính - Tổ chức để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của trường. Lãnh đạo các đơn vị chủ động sắp xếp công việc của đơn vị phù hợp cho những trường hợp thực hiện tự cách ly nói trên.

+ Đối với người học: các khoa, GVCN/CVHT nắm bắt thông tin, báo danh sách về Phòng Công tác sinh viên để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của trường. Các khoa chủ động việc giảng dạy phù hợp cho những trường hợp người học thực hiện tự cách ly nói trên.

2. Lãnh đạo các đơn vị tuyên truyền cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học tiếp tục sử dụng khẩu trang nơi công cộng, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn hoặc xà phòng. Thường xuyên vệ sinh nơi làm việc, học tập sạch sẽ, vệ sinh.

3. Phòng Công tác sinh viên tăng cường nước sát khuẩn, xà phòng tại các vị trí công cộng trong trường.

4. Tạm dừng các chuyến tham quan, du lịch, thăm thân nhân và những công việc không cần thiết khác đến thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi. Trường hợp cán bộ, giảng viên và nhân viên đi công tác theo yêu cầu cần có ý kiến phê duyệt của nhà trường.

5. Tiếp tục triển khai đo thân nhiệt tại trường, cụ thể như sau:

+ Phòng Công tác sinh viên bố trí nhân sự thực hiện đo thân nhiệt cho những người vào trường tại các cơ sở 1, 2, 5, 6 và Dược trong giờ hành chính.

+Phòng Hành chính-Tổ chức giao trách nhiệm cho nhân viên bảo vệ có ca trực tiến hành đo thân nhiệt cho những người vào trường ngoài giờ hành chính; Nhà khách Lạc Hồng thực hiện đo trong khoảng thời gian từ 18h00 ngày hôm trước đến 07h00 sáng ngày hôm sau; Bảo vệ Trung tâm Giáo dục thể chất có trách nhiệm hoàn toàn trong việc đo thân nhiệt cho người đến hoạt động.

+Ban Quản lý Khu Nội trú phối hợp với Đoàn Thanh niên phụ trách đo thân nhiệt cho cán bộ, nhân viên và sinh viên vào Khu Nội trú, Cơ sở 3.

+Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ phụ trách đo thân nhiệt tại cơ sở 4.

Trên đây là Thông báo tiếp tục triển khai một số nội dung phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Trường Đại học Lạc Hồng, yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo các đơn vị;
- Lưu: VT, P.CTSV, (245).



Lâm Thành Hiến